

Số: 26 /KH - ĐHHL

Ninh Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong Trường Đại học Hoa Lư năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BGDĐT, ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024, Nhà trường ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao tại Chỉ thị số 23-CT/TW; Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 149/NQ-CP; Chỉ thị số 31/CT-TTg; Kế hoạch số 689/KHUBATGTQG ngày 19/12/2023 của Ủy ban ATGT Quốc gia về bảo đảm năm ATGT 2024 với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*”.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên tại nhà trường (HSSV), góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

3. Bám sát nội dung Kế hoạch năm ATGT 2024 của Ủy ban ATGT Quốc gia với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*” và chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT cho toàn thể viên chức, người lao động học sinh, sinh viên, trong Nhà trường.

4. Tăng cường, đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo ATGT cho toàn thể viên chức - người lao động và học sinh, sinh viên của Nhà trường.

II. NỘI DUNG

1. **Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên pháp luật về An toàn giao thông đường bộ với các nội dung cụ thể như sau:**

Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng...; hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

Các kỹ năng ngồi trên xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe ô tô, xe buýt, an toàn và đi bộ an toàn; độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn

máy; quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

Quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm An toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lệch tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu.

3. Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Tuyên truyền, giáo dục HSSV khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy.

Chỉ đạo, triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong HSSV; tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng tránh đuối nước cho HSSV khi đi tham quan, dã ngoại, hạn chế tổ chức hoạt động tham quan vào mùa mưa lũ, vùng nguy hiểm... để đảm bảo an toàn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phát động HSSV ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông, gồm: Tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT; chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành, không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; sử dụng còi đèn chiếu sáng phù hợp; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò; quan sát khi đi qua đường ngang giao nhau với đường sắt.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, phát động các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật trật tự, ATGT, lái xe mô tô an toàn và các hoạt động văn hóa giao thông cho HSSV; tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, ATGT, lái xe mô tô an toàn; tổ chức cho sinh viên ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT.

3. Trường Phổ thông Thực hành sự phạm Trảng An phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành pháp luật, các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Hiệu trưởng nhà trường có biện pháp xử lý thích hợp đối với HSSV vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT; cán bộ quản lý, giáo viên nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu bia không lái xe”.

4. Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn HSSV kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông,... vào các buổi sinh hoạt định kỳ và “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”.

5. Nhà trường quán triệt cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm; không điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Là đơn chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc tham mưu với Nhà trường xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, tuyên truyền, theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị; nắm bắt tình hình về trật tự, an toàn giao thông của học sinh, sinh viên; phối hợp kịp thời với các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục trật tự, ATGT trong Nhà trường.

2. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

Chủ trì phối hợp với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể, để tham mưu cho Nhà trường xây dựng và triển khai “Công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024”; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, ATGT khu vực cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa phương trong các đợt cao điểm về giao thông trong các dịp nghỉ Tết, nghỉ hè, kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2024, đầu năm học mới 2024-2025...

3. Các khoa, Trường PTTHSP Trảng An

Các khoa có quản lý sinh viên triển khai kế hoạch này đến giáo viên chủ nhiệm, sinh viên của khoa. Trường PTTHSP Trảng An phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành pháp luật, các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Triển khai lồng ghép chương trình ATGT cho học sinh trong chương trình đào tạo hoặc tổ chức chương trình ngoại khóa.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính


Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các kế hoạch, các hoạt động trong chương trình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong Nhà trường.

5. Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nội dung kế hoạch của Nhà trường. Các đơn vị cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch chi tiết để phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT cho viên chức, người lao động của đơn vị và HSSV trong Nhà trường.

6. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, truyền thông

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương, các hoạt động, chương trình, sự kiện do các cấp, các ngành, các đơn vị trong Nhà trường tổ chức về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT cho viên chức, người lao động của đơn vị và HSSV trên hệ thống truyền thông của Nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch “Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong Trường Đại học Hoa Lư năm 2024”, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát nội dung kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường để có định hướng chỉ đạo kịp thời. / 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường;
- Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên;
- Lưu: VT, CT&CTHSSV.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



ThS. Phạm Quang Huân